

สารจากบรรณาธิการ

สวัสดีปีใหม่ 2551 แต่สมาชิกและท่านผู้อ่านวารสารสภาการพยาบาลทุกท่านขอให้ท่านมีสุขภาพดี มีผละกำลัง ในการสร้างผลงานให้ประสบความสำเร็จและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเด่นชัด ครอบครัวยุติมีความสุขกันถ้วนหน้าค่ะ วารสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกเข้าสู่ปีที่ 23 ของการดำเนินงานวารสารของสภาการพยาบาล กองบรรณาธิการขออวยพรให้ทุกท่านในการพัฒนางานวารสารสภาการพยาบาลให้ดียิ่งๆขึ้นไปทั้งด้านเนื้อหาสาระ และการตีพิมพ์ผลงานของสมาชิกให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ

การเข้าสู่ปีใหม่ของปวงชนชาวไทยพร้อมกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ จากการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ทรงคุณูปการของแผ่นดิน พระองค์ทรงอัจฉริยภาพ อาทิ ด้านการแพทย์ สาธารณสุข วรรณคดี และดนตรีสากล พระราชกรณียกิจของพระองค์ทรงสานปณิธานของพระราชบิดาการแพทย์ไทยและสมเด็จพระเจ้าของปวงชนชาวไทยในการกอบกู้เกียรติสุขภาพของพสกนิกรที่ด้อยโอกาส ข้าพระพุทธเจ้า กองบรรณาธิการขออ้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ และสวดอาลัยในการจากไปของพระองค์ ขอพระองค์ ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย พระองค์จะทรงสถิตอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยไปตลอดกาลด้วยเหตุที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงมีพระคุณูปการต่อวิชาชีพพยาบาล ท่านนายกสภาการพยาบาล จึงขอเชิญชวนพยาบาลทั่วประเทศไว้ทุกข์ให้กับพระองค์เป็นระยะเวลา 100 วันโดยทั่วถึงกัน

สืบเนื่องจากนโยบายของการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่สมบูรณ์ได้จำเป็นต้องมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาชีพ ในการนี้ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานดังกล่าวลงตีพิมพ์ในวารสารสภาการพยาบาลได้ตลอดเวลาและขอเสนอแนะว่า การเตรียมต้นฉบับเพื่อการตีพิมพ์นั้น ขอให้ท่านอ่านคำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับจากวารสารสภาการพยาบาลที่ปรากฏท้ายเล่มและขอให้ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์มาแล้วเป็นอย่างดีเพื่อให้ผลงานของท่านเมื่อผ่านผู้ทรงคุณวุฒิแล้วมีการแก้ไขน้อย ต้นฉบับของท่านจะได้รับการตีพิมพ์เร็วขึ้น

การสมัครเป็นสมาชิกวารสารสภาการพยาบาลนับแต่เดือนมกราคม 2551 เป็นต้นไปจะเป็นอัตราใหม่คือ ปีละ 220 บาท ส่วนการเป็นสมาชิก 3 ปี จะมีราคา 600 บาทค่ะ ส่วนผู้ที่ยังไม่หมดอายุการเป็นสมาชิก จะไม่มีการเก็บค่าสมาชิกเพิ่มแต่อย่างใด นอกเสียจากเมื่อมีการต่ออายุของการเป็นสมาชิกครั้งใหม่ ขอเก็บค่าสมาชิกในอัตราใหม่ค่ะ

สาระของวารสารสภาการพยาบาลฉบับนี้ยังคงแน่นด้วยเนื้อหาสาระและความหลากหลายล้วนน่าสนใจทั้งสิ้นอีกเช่นเคย ขอเชิญท่านได้พิสูจน์ด้วยตัวของท่านเอง พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

รองศาสตราจารย์ ดร. สายพิณ เกษมกิจวัฒนา
บรรณาธิการวารสารสภาการพยาบาล